



# Chỉ Còn Với Ta

Bosanova

Sáng tác : Vĩnh Lộc

The image shows a musical score for the song 'Chỉ Còn Với Ta' in Bossa Nova style. It consists of 18 staves of music with Vietnamese lyrics written below each staff. The lyrics are:
   
Người từ trong mưa gió miên man một cõi mơ hồ
   
Nhưng ước mơ chưa trọn chiều bóng dần tàn Tìm
   
về nẻo xưa nào vắng tênh tìm về người xưa nào đâu rồi một
   
mình chìm trong ngàn nỗi nhớ Về từ nơi chốn đó yêu
   
thương tựa cánh chim trời Với bước chân năm nào lòng trĩu nặng
   
buồn Người gần mà xa vạn lý người người
   
gần mà muôn trùng cách biệt thuyền tình chìm trong lòng bão tình
   
Có phải mùa thu làm lá rơi nhiều
   
Có phải tình em làm trái tim này một đời tim mãi không
   
thôi tim hoài chỉ thấy hư vô tim hoài tim trong ngàn nỗi
   
nhớ Người ơi Có phải tình em giờ đã phai
   
tàn hãy trả lời đi bằng chính tim mình thà
   
rằng được biết hơn không thà rằng chịu đắng nuốt cay thà
   
rằng được nghe tiếng nói vì đâu Giờ mình ta lẻ bước hco
   
mây về với thu vàng bước bước trong dòng đời nào đâu bến
   
bờ Thuyền tình ngày xưa đã vỡ rồi người tình giờ đây đã khuất
   
mờ chỉ còn ta lại với ta

# Sheet Chỉ còn với ta, file .PDF

"1. Người từ trong mưa gió, miên man một cõi mơ hồ"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Chỉ còn với ta của tác giả Vĩnh Lộc đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Chỉ còn với ta

- Tác giả: Vĩnh Lộc

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/802-chi-con-voi-ta>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](http://ivoicesoft.com)